



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ	<p>นวัตกรรมกำจัดยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับ ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี เพื่อพัฒนา นวัตกรรมกับดักยุง SCG Mosquito trap และพัฒนาสารดึงดูด ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ซึ่งกับดักยุงมีกลไก 3 ส่วน คือ 1.มีอุปกรณ์ที่เป็นกับดักสามารถดึงดูดยุงมาได้ 2.มีสารที่สามารถดึงดูดยุงให้เข้ามาในกับดัก ซึ่งกรมาฯ ได้พัฒนาสำเร็จ มีประสิทธิภาพในการดึงดูดยุงสูงกว่าทั่วไปถึง 3 เท่า และ 3.มีวิธีการฆ่ายุง หรือทำให้ไขยุงฟ่อ โดยเอสซีจีเป็นผู้พัฒนา ภายใต้แนวคิดให้ยุงมาวางไข่ ประชาชนใช้งานง่าย สะดวก มีสารดึงดูดและมีสารทำลายในตัวโดยใช้สารชีวอินทรีย์ หรือ BTI มาทำลายเฉพาะลูกน้ำยุง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	-
มติชน	<p>ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p>-เสนอภาพข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ พลิกโฉม นวัตกรรม สร้างความรอบรู้ สู่ประชาชนสุขภาพดี</p>	
แนวหน้า	<p>วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.เขตปทุมวัน แจ้งว่า สธ. กำหนดให้วันที่ 1 ก.ค. เป็นวัน รณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ หรือ VCT Day และเดือนก.ค.ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ให้ ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เขตจึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในวันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณสยามสแควร์ โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการ ตรวจหาติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขและ รพ. สังกัด กทม.</p>	-
มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ Ch3thailand	<p>เอาผิดบริษัทเครื่องนวดไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า จากเหตุเก้าอี้ไฟฟ้า นวดอัตโนมัติบีบคอชายวัยกลางคนทีไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ใน จ.ลพบุรี ตรวจสอบ ข้อมูลพบว่าบริษัทเจ้าของเครื่องนวดไฟฟ้าได้ขึ้นทะเบียนผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์กับ ออย. ตั้งแต่ปี 2559 แต่ไม่มีการแจ้งนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนวดไฟฟ้าดังกล่าว จึงดำเนินคดีขอโทษไม่นำเข้าผลิตภัณฑ์นำเข้า โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำและ ปรับ และย้ำว่า เครื่องนวดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิต เป็นการกด บีบ นวด เพื่อผ่อนคลาย ตามประสิทธิภาพของเครื่อง สามารถติดตั้งบริการตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ แต่หากผู้ประกอบการโฆษณาเกินจริง เช่น รักษาโรคต่าง ๆ จะมีความผิดฐานโฆษณาเกินความจริง</p>	-
ไทยโพสต์	<p>สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย สาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตาย ส่วนหนึ่งมาจากโรคซึมเศร้า ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความรัก การใช้สุราและยาเสพติด สามารถ ป้องกันได้จากครอบครัว เพื่อนสนิท ชุมชน และสังคม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กำลังมีปัญหา โดยสังเกต สัญญาณเตือนความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ดังนี้ 1.ประสบปัญหาชีวิต 2.ใช้สุราหรือยาเสพติด 3.มีประวัติ คนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย 4.แยกตัว ไม่พูดกับใคร 5.นอนไม่หลับเป็นเวลานาน 6.พูดด้วย น้ำเสียงวิตกกังวล สีหน้าเศร้าหมอง 7.มีอาการแปรปรวน 8.พูดว่าอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ 9.เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน และ 10.มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า เช่น ฝากจัดการ ทรัพย์สิน เป็นต้น หากพบขอให้รีบเข้าไปพูดคุย รับฟัง และให้ความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่มีปัญหา สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด	<p>โรคเพมฟิกอยด์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณี วินัย ไกรบุตร นักแสดงชื่อดัง ป่วยเป็นโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพอง คือ เพมฟิกอยด์ (Bullous pemphigoid) ว่า เป็นโรคในกลุ่มตุ่มน้ำพองทางผิวหนังที่พบบ่อยและมีอาการคล้ายคลึงกับโรคเพมฟิกัส ที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดการทำลายโปรตีนที่ยึดผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าและหนังแท้ ผิวหนังจึงแยกตัวจากกันง่าย เกิดเป็นตุ่มพองตามร่างกาย</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคว่า ควรทำความสะอาดร่างกายสม่ำเสมอ บริเวณที่เป็นแผลใช้น้ำเกลือทำความสะอาด ใช้ประคบอุ่น ทำความสะอาดลิ้นและฟัน ไม่แกะเกาผื่น เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีแผลในปากควรงดอาหารรสจัด อาหารแข็ง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ๆ ไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัด เลี่ยงแสงแดด และความเครียด ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องรักษาต่อเนื่องและดูแลแผลอย่างถูกวิธี</p>	-
เว็บไซต์ kapook	<p>โรคทางน้ำลาย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ปากเป็นช่องทางนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และโรคหลายชนิดอยู่ในน้ำลาย โพรงจุมก ลำคอ ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือเชื้อจากแผลบริเวณริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม หรือโรคเหงือกและฟันอักเสบ การติดโรคทางน้ำลาย มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณความรุนแรงของเชื้อ และมีโอกาสติดเชื้อสูงในกรณีที่ได้รับเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้รับเชื้อมีแผลในปาก มีเชื้อราในปาก เหงือกอักเสบ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คางทูม ไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งยังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในน้ำลายอื่น ๆ</p>	-
ไทยโพสต์	<p>แอปพลิเคชันสำรวจลูกน้ำยุงลาย</p> <p>-เสนอบทความ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส พัฒนาพีเจอาร์ใหม่ “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” เพื่อเป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยการทำงานเชิงรุกให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต และ อสม. สามารถสำรวจได้อย่างแม่นยำและง่ายขึ้น อาทิ แยกดูข้อมูลการกระจายตัวของความชุกแหล่งที่พบลูกน้ำยุงลายบ่อยในระดับรายหมู่บ้าน รูปแบบภาษาที่มักพบ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะประเมินค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) พร้อมส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบให้เห็นภาพรวมในพื้นที่ทั้งหมด</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch